
615. fundur haldinn mánudaginn 20. september 1999 kl. 11:30  
Gimli, Lækjargata 3 Reykjavík 

Mætt:  
Tómas Ingi Olrich, formaður 
Jón Kristjánsson, varaformaður 

Steinn Lárusson, fulltrúi SAF 
Stefán Sigurðsson, fulltrúi SAF 
Helgi Pétursson, fulltrúi Sambands ísl. sveitarfélaga 
Þórunn Gestsdóttir, varafulltrúi Sambands ísl. sveitarfélaga 
Pétur Rafnsson, fulltrúi Ferðamálasamtaka Íslands 
Magnús Oddsson, ferðamálastjóri 
Haukur Birgisson, markaðsstjóri 
 
 
1. Fundargerð 614. fundar. 

 
Afgreiðsla: Samþykkt 
 
2. Innlend kynning árið 2000. 
Kynntar voru tillögur að viðamikilli kynningu innanlands árið 2000, sem Elías Bj. Gíslason og Pétur 
Rafnsson höfðu unnið.  Tillögunum var vel tekið og fundarmenn lögðu áherslu á nauðsyn innlendrar 

kynningar. 
 
Afgreiðsla: Samþykkt að vinna tillögur að fjármögnun verkefnisins . 
 
3. Erindi samgönguráðuneytis varðandi tilnefningu í nefnd um leiðsögunám. 
 
Afgreiðsla: Samþykkt að tilnefna Auði Birgisdóttur í umrædda nefnd. 
 
4. Erindi Háskóla Íslands og Háskólans á Akureyri varðandi tilnefningu í stjórn 
Ferðamálaseturs. 
 

Afgreiðsla: Samþykkt að tilnefna Björn Sigurjónsson í umrædda stjórn.  
 
5. Önnur mál. 
 
a) Umhverfisverðlaun Ferðamálaráðs fyrir árið 1999. 
Fyrir fundinum lágu tillögur sem borist höfðu. 
 
Afgreiðsla: Samþykkt að veita Bláa Lóninu hf verðlaunin í ár. 
 
b) Umræður urðu um vetrarfrí á Íslandi. 
 
Afgreiðsla: Samþykkt að taka upp viðræður við SAF og Menntamálaráðuneytið um málefnið. 

 
c) Schengenmálið. 
Upplýst var á fundinum að ekki verði möguleikar á talningu erlendra gesta svo sem er nú eftir 
framkvæmd Schengensamningsins hér á landi. 
 
Afgreiðsla: Samþykkt að koma á framfæri áhyggjum af því að þessi mikilvægi tölfræðiþáttur verði ekki 
lengur til staðar. 

Fleira ekki tekið fyrir og fundi slitið kl 13:00 

 


